

### CẢN NHẬN THỨC ĐÚNG...

(Tiếp theo trang 1)

Trong "Tuyên ngôn Độc lập", Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định Nhà nước của chúng ta đã kế thừa có chọn lọc những tư tưởng dân chủ trên thế giới: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: "Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi". Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được".

Từ đó, trong phần cuối của "Tuyên ngôn Độc lập", Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Vi những lẽ trên, chúng tôi, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". Ngay từ hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta - Hiến pháp năm 1946 đã cho thấy các quyền công dân (bao gồm cả quyền con người) được bảo đảm. Hơn 77 năm qua (1945 - 2022), dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta đã tranh giành độc lập dân tộc, đi lên chủ nghĩa xã hội, vượt qua những gian đoạn đầy khó khăn, gian khổ, đến nay đã trở thành một trong những quốc gia có nền kinh tế ngày càng phát triển, có vị thế, uy tín cao trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Những mô hình xã hội Việt Nam là sự vận dụng và phát triển sáng tạo các mô hình xã hội hiện đại trên thế giới, đồng thời kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nền dân chủ của Việt Nam hiện nay là nền dân chủ gắn với chế độ làm chủ của nhân dân, do một đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền - đó là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hệ thống chính trị Việt Nam là cơ sở chính trị - pháp lý của nền dân chủ Việt Nam. Về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều 4, Hiến pháp năm 2013 quy định: "1. Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; 2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. 3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật". Như thế, qua quy định trong Hiến pháp có thể thấy: 1- Đảng không chỉ là đại diện lợi ích cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động mà còn là đại biểu trung thành lợi ích của cả dân tộc; 2- Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền nhưng các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; 3- Dân chủ gắn liền với Nhà nước và pháp luật.

Cũng theo Hiến pháp năm 2013: "Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam". Các đại biểu Quốc hội được bầu thông qua phổ thông đầu phiếu, nghĩa là mọi công dân đều có quyền lợi và nghĩa vụ tham gia trực tiếp bầu cử đại biểu Quốc hội để đại diện cho tiếng nói của mình tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

**Dân chủ trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật**  
Chế độ dân chủ của Việt Nam còn bao hàm cả văn hóa dân chủ. Trong đó, các cán bộ, công chức phải là công bộc của nhân dân. Các cấp chính quyền phải bảo đảm phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Cùng với đó, công dân phải tuân thủ pháp luật.  
Chúng ta đang nỗ lực xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN, bản chất là yêu cầu thượng tôn pháp luật, mọi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong xã hội phải sống và làm việc trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đây là yêu cầu mà mọi nhà nước pháp quyền trên thế giới đều hướng tới.  
Thế nhưng, hiện nay có nhiều người lầm tưởng rằng môi trường internet, mạng xã hội là môi trường dân chủ vô hạn độ, người ta muốn nói gì thì nói, viết gì thì viết... mà không phải chịu trách nhiệm. Đó là một sai lầm rất nguy hiểm, vì suy nghĩ như vậy không khác nào coi môi trường internet, mạng xã hội là một môi trường vô luật pháp. Không ít người đã vi phạm pháp luật bị xử lý, thậm chí bị xử lý hình sự vì những phát ngôn xuyên tạc, chống đối Đảng, Nhà nước; vu khống, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên internet và bị quy vào tội danh "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Bộ luật Hình sự. Không chỉ ở Việt Nam mà ở bất cứ quốc gia nào, các quyền dân chủ đều phải nằm trong khuôn khổ pháp luật.  
Tương tự, quyền tự do báo chí của công dân được Nhà nước ta tôn trọng, bảo vệ. Tuy nhiên, quyền tự do đó cũng phải trong khuôn khổ pháp luật. Điều 10, Luật Báo chí năm 2016 quy định rõ: "Quyền tự do báo chí của công dân bao gồm: 1. Sáng tạo tác phẩm báo chí; 2. Cung cấp thông tin cho báo chí; 3. Phản hồi thông tin trên báo chí; 4. Tiếp cận thông tin báo chí; 5. Liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí; 6. In, phát hành báo in". Điều 9 của Luật Báo chí quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm, ví dụ như: "Đảng, phát thông tin chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam có nội dung: a) Xuyên tạc, phỉ báng, phủ nhận chính quyền nhân dân; b) Bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; c) Gây chiến tranh tâm lý; Đảng, phát thông tin có nội dung: a) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; b) Gây hấn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc...; Xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc...".

chí của công dân bao gồm: 1. Sáng tạo tác phẩm báo chí; 2. Cung cấp thông tin cho báo chí; 3. Phản hồi thông tin trên báo chí; 4. Tiếp cận thông tin báo chí; 5. Liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí; 6. In, phát hành báo in". Điều 9 của Luật Báo chí quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm, ví dụ như: "Đảng, phát thông tin chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam có nội dung: a) Xuyên tạc, phỉ báng, phủ nhận chính quyền nhân dân; b) Bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; c) Gây chiến tranh tâm lý; Đảng, phát thông tin có nội dung: a) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; b) Gây hấn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc...; Xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc...".

Kích động bạo lực; tuyên truyền lối sống đồi trụy...". Sở dĩ ngày nay Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao trước hết nhờ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm các quyền tự do, dân chủ, bảo đảm an sinh xã hội. Việt Nam còn là một môi trường hòa bình, ổn định, có quan hệ ngoại giao hữu nghị với các nước, đấu tranh vì tiến bộ trên thế giới. Vừa qua, Việt Nam đã trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025. Đây là lần tái cử của Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc sau nhiệm kỳ 2014 - 2016 rất thành công, cho thấy uy tín của công Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế về dân chủ, nhân quyền. Những thực tế khách quan đó cho thấy bản chất của xã hội XHCN tại Việt Nam là một xã hội dân chủ, vì con người, không có luận điệu xuyên tạc nào có thể phủ nhận.

(theo qdnd.vn)

## NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI Tích cực chuyển đổi số

Từ đầu năm đến nay, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) luôn duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực trong lĩnh vực công tác chuyển đổi số (CDS), được Ban Chỉ đạo về CDS tỉnh đánh giá cao. Để có được kết quả này, BHXH đã tích cực thực hiện các giải pháp CDS như đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, vận động người dân sử dụng ứng dụng BHXH số (VssID)...

Thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Quá trình triển khai, BHXH tỉnh tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Đến nay, số người tham gia BHXH, BHYT cài đặt ứng dụng VssID toàn tỉnh có khoảng 600.000 người. Ngành BHXH cũng tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CDS quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Kết quả, đến hết tháng 9/2022 đã có trên 827.000 người tham gia BHXH, BHYT được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cùng với đó, BHXH tỉnh tích cực phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) triển khai sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử để KCB BHYT. Đến nay, trên địa bàn tỉnh 100% cơ sở KCB tra cứu thành công dữ liệu thẻ BHYT bằng CCCD gắn chip, sẵn sàng phục vụ người dân khi đi KCB. 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh có trên 89.000 lượt người sử dụng CCCD gắn chip khi đi KCB. Toàn ngành cũng triển khai giao dịch điện tử cho cá nhân và đơn vị trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; 100% đơn vị sử dụng lao động trong toàn tỉnh đã thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH bằng điện tử.

Là đơn vị thực hiện tốt việc CDS trong mọi giao dịch của ngành, BHXH huyện Quỳnh Phụ đang nỗ lực từng bước phục vụ tốt nhất cho khách hàng đến giao dịch. Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc BHXH huyện Quỳnh Phụ cho biết, BHXH huyện đã thực hiện CDS toàn bộ việc giao dịch với cơ sở với tất cả đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp bằng



Việc tiếp nhận và thực hiện các thủ tục BHXH tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa huyện Quỳnh Phụ đã rút ngắn thời gian so với trước đây nhờ giảm bớt các thủ tục hành chính.

giao dịch điện tử, đạt tỷ lệ 100%. Với người dân khi thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH, chúng tôi cũng hướng người dân thực hiện giao dịch điện tử số VssID. Hiện nay, BHXH huyện cũng đang triển khai đẩy mạnh ứng dụng VssID, bởi đây là ứng dụng tạo thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT có thể tiếp cận với các dịch vụ công một cách tiện lợi, rõ ràng và nhanh chóng nhất, hướng tới việc thực hiện số BHXH và thẻ BHYT điện tử. Đặc biệt, thời gian gần đây, với người dân đã cài

đặt ứng dụng VssID có thể đi KCB tại các cơ sở KCB thay cho thẻ BHYT giấy và có thể tra cứu tất cả thông tin liên quan về lịch sử KCB cũng như quá trình tham gia BHXH, BHYT. Ngoài ra BHXH huyện còn tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là ngành ngân hàng triển khai việc tuyên truyền mở rộng người nhận các chế độ BHXH qua các hình thức dịch vụ không dùng tiền mặt.

Tuy nhiên, quá trình triển khai CDS trong ngành BHXH cũng gặp một số khó khăn: tỷ lệ người dân am hiểu lĩnh vực công nghệ thông tin chưa cao nên chưa sử dụng thành thạo các thiết bị, nhiều người chưa biết sử dụng điện thoại thông minh; khi mới cài đặt VssID người dân còn bỡ ngỡ... Thời gian tới, BHXH tỉnh tăng cường tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phù hợp để thúc đẩy CDS trong toàn ngành nhằm tạo dựng hình ảnh ngành BHXH "chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả" hướng tới đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

NGUYỄN CƯỜNG

## Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện từ xây dựng chi bộ kiểu mẫu



Cô, trò Trường Tiểu học và THCS An Vũ (Quỳnh Phụ) tương tác trong một tiết học tại phòng học thông minh.

Được Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ lựa chọn xây dựng chi bộ kiểu mẫu năm 2022, Chi bộ Trường Tiểu học và THCS An Vũ luôn coi đây là mục tiêu, động lực để tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đặc biệt là trong xây dựng mô hình sinh thái trường học, phòng học thông minh góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Hiệu trưởng nhà trường: Thời gian qua, Chi bộ tập trung bám sát các tiêu chí của chi bộ kiểu mẫu để triển khai thực hiện. Trong sinh hoạt, Chi bộ đề ra những biện pháp thực hiện nghiêm theo quy chế, quy định của Điều lệ Đảng. Chi bộ đề ra nghị quyết lãnh đạo sát, đúng với tình hình thực tế của nhà trường, phòng học thông minh góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Luân, Bí thư Chi bộ, dân chủ; mọi ý kiến của đảng viên được tôn trọng; những việc làm tốt được động viên khuyến khích, những việc chưa đúng được chấn chỉnh kịp thời. Ngoài các buổi sinh hoạt định kỳ, tùy điều kiện, nhiệm vụ cụ thể, Chi ủy nhà trường lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với tình hình để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của Chi bộ, nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt,

nhiều thông tin, kiến thức liên quan đến bài học mà không có một chút áp lực nào hoàn toàn giống như đang chơi một trò chơi. Cô giáo Nguyễn Thị Vân cho biết: So với phương thức dạy học truyền thống, để dạy một giờ học thông minh thấy cô giáo phải đầu tư nhiều thời gian hơn như chuẩn bị các hệ thống câu hỏi, đáp án, phương án trả lời và hướng dẫn các em chuẩn bị ở nhà để trong thời gian ngắn các em có thể trả lời được câu hỏi. Song, tôi thấy hiệu quả thu được rất cao khi các em học rất công nghiệp tự, say mê; phần kiểm tra trước đây thời gian phải từ 10 - 15 phút thì bây giờ chỉ cần trong 5 phút có thể kiểm tra được toàn bộ học sinh trong lớp. Các em hứng khởi tham gia các trò chơi cũng như câu hỏi, các phần thi chức hoạt động của thầy cô giáo thì tự các em sẽ chiếm lĩnh được kiến thức mà không cần thầy cô giáo phải nhắc nhở, chất lượng học tập theo đó cũng được nâng lên.

Cùng với đó, nhà trường tập trung quy hoạch khuôn viên theo mô hình sinh thái gồm: khu trồng cây ăn quả, khu trồng hoa, khu trồng các cây địa phương theo mùa, khu trồng cây thuốc nam. Hiện nay, nhà trường đã và đang ương trồng rất nhiều loại cây, trong đó có một số loài cây ở nước ngoài. Đồng chí Nguyễn Đức Luân, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm: Mô hình này không chỉ làm đẹp không gian trường học với đa dạng

cây xanh, cây cảnh mà còn giúp học sinh rèn kỹ năng sống, học tập, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, sống thân thiện, có văn hóa. Học sinh được học, nghiên cứu, biết tên khoa học từng loại cây, cũng như công dụng của chúng trong cuộc sống. Em Nguyễn Thành Anh, học sinh lớp 9A cho biết: Cây xanh trong khuôn viên của trường rất đa dạng, mỗi cây đều được gắn biển tên tiếng Việt và tiếng Anh để chúng em nắm bắt và tìm hiểu tập tính, khả năng thích nghi, quá trình sinh trưởng, ý nghĩa, công dụng của từng loài cây để nâng cao vốn hiểu biết của bản thân. Khu vực trồng các loại cây cũng là nơi các thầy cô giáo tổ chức cho chúng em học tập, trải nghiệm như môn học mỹ thuật, học sinh có thể ra ngoài vườn trường để vẽ lá, hoa, quả hoặc sưu tập hình công nghệ, học sinh có thể ra vườn thực nghiệm. Tại đây, chúng em được trải nghiệm, nâng cao hiểu biết về đất trồng, kỹ thuật trồng, được thực hành để hiểu hơn bài học, có vốn sống thực tiễn.

ĐÀO QUYN

## HUNG HÀ 370 bí thư chi bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng

Trung tâm Chính trị huyện Hưng Hà phối hợp với các ban xây dựng Đảng vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 370 bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn. Trong 1 ngày, các học viên được truyền đạt các nội dung về: Công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân của cấp ủy và bí thư chi bộ trong tình hình mới; Một số lưu ý công tác tổ chức trong các chi bộ trực thuộc đảng ủy; Một số nội dung công tác dân vận, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Đây là những kiến thức cơ bản, sát thực và cần thiết, giúp các bí thư chi bộ cơ sở nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng để vận dụng một cách tốt nhất theo chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

TRÚC LÀNH (Đài TTTH Hưng Hà)

## HỖ TRỢ SINH KẾ CHO PHỤ NỮ NGHÈO

Thực hiện đề án "Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch góp phần tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2026, định hướng đến năm 2030" năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã hỗ trợ sinh kế cho 10 phụ nữ nghèo ở các huyện, thành phố.

Mỗi phụ nữ nghèo được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng, giúp chi em có thêm vốn phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống. Từ đó góp phần thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch (có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) ở các địa phương.

XUÂN PHƯƠNG

## HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Khánh thành, bàn giao nhà tình thương tại xã Vũ Chính

Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Bình vừa tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo - chị Nguyễn Thị Thanh, thôn Nam Hùng, xã Vũ Chính. Gia đình chị Thanh hoàn cảnh rất khó khăn, chồng mất, một mình chị nuôi dạy 3 con nhỏ đang tuổi ăn học, vất vả của gia đình, đồng thời 10/2022, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã khảo sát, vận động các nhà hảo tâm và đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ giúp gia đình chị Thanh xây lại nhà.

Sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà mái bằng kiên cố đã hoàn thành với tổng diện tích 43m<sup>2</sup>, kinh phí gần 180 triệu đồng. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng, còn lại là của gia đình, anh em họ hàng và câu lạc bộ thiện nguyện Honda 67 giúp đỡ tiền mặt, ngày công lao động, nguyên vật liệu. Tại lễ khánh thành, Ủy ban MTTQ xã Vũ Chính, hội chữ thập đỏ các phường, xã tặng quà đồng viên chị Thanh vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

BÍCH HẠNH (Đài TTTH thành phố)



Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Bình bàn giao nhà tình thương cho chị Thanh.